

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางคำตา พลศรี	ประธานสภา อบต.กมลาไสย	คำตา พลศรี
๒	นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา	รองประธานสภา อบต.กมลาไสย	ทรงฤทธิ์ รัตนสีหา
๓	นางพัฒน์นรี วรรณจักร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒	พัฒน์นรี วรรณจักร
๔	นางสาวสำออง ศรีชาติ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓	สำออง ศรีชาติ
๕	นายบุญชู ภูสีสีว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙	นายบุญชู ภูสีสีว
๖	นายหนูเล็ก บุขดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖	หนูเล็ก บุขดี
๗	นางสุดใจ นันทวงศ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘	สุดใจ นันทวงศ์
๘	นายศุภณัฏฐ์ ดอนประจำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐	ศุภณัฏฐ์ ดอนประจำ
๙	นายอนิวัฒน์ วรรณจักร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖	อนิวัฒน์ วรรณจักร
๑๐	นายทองพันธ์ จันประทัด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗	ทองพันธ์ จันประทัด
๑๑	นางบุญเยี่ยม นาทองไชย	เลขานุการสภาฯ	บุญเยี่ยม นาทองไชย

ผู้ลาประชุมฯ

-

ผู้ขาดประชุมฯ

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	ดาบตำรวจประดิษฐ์ ไพรินทร์	นายก อบต.กมลาไสย	ประดิษฐ์ ไพรินทร์
๒	นางสาววิไลพร นาชัยเวียง	รองนายก อบต.กมลาไสย	วิไลพร นาชัยเวียง
๓	นางนิตติยา ดอนชัย	รองนายก อบต.กมลาไสย	นิตติยา ดอนชัย
๔	นายมารุต หมื่นไธสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	มารุต หมื่นไธสง
๕	นางสาววาสรินทร์ วรรณสุทธิ	ผู้อำนวยการกองคลัง	วาสรินทร์ วรรณสุทธิ
๖	นางสาวทัศนีย์ จำเริญสรรพ	หัวหน้าสำนักปลัด	ทัศนีย์ จำเริญสรรพ
๗	นางสาวจารุวรรณ ไชยโคตร	นักวิชาการศึกษา	จารุวรรณ ไชยโคตร
๘	นายวุฒินันท์ เครือวรรณ	นายช่างโยธา	วุฒินันท์ เครือวรรณ
๙	นางสาวคำจันทร์ อินทร์โสภา	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คำจันทร์ อินทร์โสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภาฯ

สวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยทุกท่าน วันนี้เป็น  
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเปิดการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานสภาฯ	เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ ประธานสภาฯ	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การตรวจรับรองรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เชิญท่านสมาชิกสภาตรวจรายงานการประชุมและเพิ่มเติมแก้ไข มีท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติม หรือไม่
ที่ประชุมฯ	ไม่มี
ประธานสภาฯ	เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข เพิ่มเติม ก็ขอมติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบรับรอง
ที่ประชุมฯ	รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติรับรอง ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ ประธานสภาฯ	เรื่องกระทู้ถาม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ ประธานสภาฯ	เรื่องที่เสนอใหม่ ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่นๆ ๖.๑ ญัตติ การจัดงานนิทรรศกาลสร้างเสริมพัฒนาการและการประกวดทักษะทาง วิชาการเด็กปฐมวัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประธานสภาฯ	เชิญนักวิชาการศึกษาชี้แจง
นักวิชาการศึกษา	เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับการจัดงาน นิทรรศกาลสร้างเสริมพัฒนาการและการประกวดทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งานศึกษามีแผนการจัดงานในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมี กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกวดคัดไทย วาดภาพระบายสี การประกวดบนเวทีเพื่อให้เด็กมี ส่วนร่วม มีการมอบใบประกาศ รางวัลสำหรับการประกวดต่างๆ ส่วนหน่วยงานที่จะร่วมงานก็ ประกอบไปด้วย โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ จำนวน ๔ โรงเรียน และโรงเรียนบาลเย็นศึกษา ด้วย นอกจากนี้ก็จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน ๕ ศูนย์ เข้าร่วมเช่นเคย หลังจากนั้นก็จะมีการเชิญผู้แทนจากโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้า มาร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานต่อไป
ปลัดฯ	เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน การจัดงานนิทรรศ กาลสร้างเสริมพัฒนาการและการประกวดทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คาดว่าจะจัดงานในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ในวันพรุ่งนี้ก็จะเชิญผู้แทนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาร่วมประชุมหารือการจัดงาน กิจกรรมเบื้องต้นก็จะเป็นไปตามที่

นักวิชาการศึกษาชี้แจง แต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ก็จะทำหรือกันในที่ประชุม เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ก็จะเชิญท่านสมาชิกสมาชิกร่วมถึงผู้นำหมู่บ้านมาประชุมชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง สำหรับเด็กนักเรียน เด็กเล็กที่จะเข้าร่วมโครงการคาดว่าประมาณ ๔๐๐ คน

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเรียนถามหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี

## ๖.๒ ญัตติ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ เชิญนักวิชาการศึกษาชี้แจง

นักวิชาการศึกษา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับงานศึกษาก็มีแผนการดำเนินการโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในช่วงต้นปี ดังนั้น ก็จะขอให้ที่ประชุมสภาหรือว่าจะจัดโครงการนี้หรือไม่ เพื่อจะได้วางแผนการจัดงานต่อไป

ประธานสภาฯ ตามที่นักวิชาการศึกษา การจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ท่านสมาชิกสภามีความคิดเห็นอย่างไร เห็นควรจัดงานหรือไม่ เชิญท่านสมาชิกสภาอภิปรายได้

ส.อบต.ทองพันชั่งฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมก็เห็นด้วยที่จะให้จัดงานนี้ครับ โดยใช้เวลา ๑ วันครับ

ส.อบต.สำอองฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ก็เห็นด้วยที่จะให้จัดงานนี้ นักกีฬาก็พร้อมร่วมกิจกรรมแล้ว

ส.อบต.ศุภณัฐภูงาฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมก็เห็นด้วยที่จะให้จัดงานนี้ครับ เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลกลมาไสย ไม่ได้จัดงานกีฬามากหลายปีแล้ว เยาวชนในหมู่บ้านก็สอบถามมาบ้าง ถ้าจัดก็ควรจะใช้เวลา ๒ วันครับ

ส.อบต.พัฒน์นรีฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ก็เห็นด้วยที่จะให้จัดงานนี้ แต่ถ้าใช้เวลาเพียง ๑ วัน ก็จะหนักไปสำหรับนักกีฬา ควรจะใช้เวลาสัก ๒ วัน

ส.อบต.หนูเล็กฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมก็เห็นด้วยที่จะให้จัดงานนี้ครับ ถ้าใช้เวลา ๑ วัน ก็คงจะหนักไปสำหรับนักกีฬา ดังนั้น ควรใช้เวลาสัก ๒ วันครับ

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีก

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็จะขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบในการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

ที่ประชุมฯ เห็นชอบ ๙ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ เมื่อสภามีมติเห็นชอบแล้ว ก็ขอเชิญนักวิชาการศึกษาชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นต่อสภา

นักวิชาการศึกษา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในเบื้องต้นก็จะมีการแข่งขันกีฬาสากล กับ กีฬาพื้นบ้าน โดย กีฬาสากล ก็จะประกอบด้วย ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง ส่วนกีฬาพื้นบ้าน คาดว่าจะมีการแข่งขัน ๒ ชนิด ได้แก่ ส่งแข่งกลับหลัง ทีมละ ๑๐ คน เป็น

- ชาย ๕ คน หญิง ๕ คน และ วังผลัดกระสอบ ๑๐ คน ชาย ๕ คน หญิง ๕ คน แต่ก็จะมีการประชุมหารือกับผู้นำหมู่บ้านและท่านสมาชิกสภาอีกครั้งหนึ่ง กิจกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนวันเวลาในการจัดงานนั้น เบื้องต้น คาดว่าจะจัดในวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๖
- ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกสภาเรียนถามได้
- ส.อบต.สำอางฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนถามในเรื่องของอุปกรณ์กีฬา จะมีการบริการให้หมู่บ้านหรือไม่
- ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องอุปกรณ์กีฬาขณะนี้ กำลังดำเนินการเรื่องการจัดตั้งศูนย์กีฬาประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย คาดว่าอีกไม่นานก็จะสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้
- ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
- ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี

### ๖.๓ ญัตติเรื่องอื่นๆ

- ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาทุกท่านเรียนฝากเรียนถามได้
- รองนายกฯ นิตติยาฯ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาทราบเพิ่มเติม เรื่องโครงการบูรณะเส้นทาง หมู่บ้านที่เตือตร้อนได้แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยแล้วครบทุกหมู่บ้าน คณะผู้บริหารก็จะนำไปพิจารณาดำเนินการให้
- โครงการบูรณะเส้นทาง ก็แจ้งความเดือดร้อนมาแล้วหลายหมู่บ้าน ส่วนหมู่บ้านที่ยังไม่แจ้งมา ได้แก่ หมู่ที่ ๖,๑๗,๑๘ ถ้ามีความเดือดร้อนเรื่องนี้ ก็ขอให้ส่งหนังสือแจ้งความเดือดร้อนมายังองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยด้วย
- ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาหมู่ใดที่ยังไม่ได้แจ้งความเดือดร้อนเข้ามา หากต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยดำเนินการให้ ก็ขอให้รีบแจ้งมาด้วย
- นายกฯ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องขุดลอกแหล่งน้ำ ก็ฝากท่านสมาชิกสภาทุกหมู่บ้านแจ้งเข้ามาด้วยครับ ผมจะพิจารณาดำเนินการในจุดที่เร่งด่วนก่อน ขอให้ท่านสมาชิกสภาเข้าใจด้วยครับ
- ประธานสภาฯ พื้นที่ บ้านปากปาวหมู่ที่ ๑๔ ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อมาก ขอฝากท่านนายกด้วย
- ส.อบต.หนูเหล็กฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบบคลองลำลอด บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๖ ดำเนินการเสร็จแล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหารด้วย
- การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่หมู่ ๖ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว การก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ก็ดำเนินการใกล้เสร็จแล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหารครับ
- ส.อบต.ศุภณัฐฎ์ฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากถึงผู้บริหาร เรื่องป้ายประชาสัมพันธ์งานพระราชยาคุณุ จุดสี่แยกทางเข้าบ้านข้าวหลาม การติดป้ายบดบังวิสัยทัศน์การขับขี่ อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ขอเรียนฝากถึงคณะผู้บริหารด้วยครับ
- ส.อบต.สำอางฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากถึงคณะผู้บริหาร คลองระบายน้ำสายที่นายสุป็น นาทองลาย หมู่ที่ ๓ ตื้นเขินมาก ขอเรียนฝากด้วย
- ประธานสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเรียนฝากมาก็ขอฝากท่านนายกพิจารณาดำเนินการด้วย มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุมฯ ไม่มี  
 ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีแล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วม  
 ประชุมในวันนี้  
 ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ




(นางบุญเยี่ยม นาทองไชย)

เลขานุการสภาฯ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ แล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ  
 (นางสาวสำอาง ศรีชาติ)

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
 (นางพัฒน์นรี วรรณจักร)

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
 (นายทองพันธ์ จันประทัด)

ลงชื่อ  (นางคำดา พลศรี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย  
 ผู้รับรองรายงานการประชุม